



## รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ชคอ.2/2)

โดย

นางณิชากัทธ นางาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ชคอ.2/2)

ชื่อ : นางณิชากัทร นางาม

สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ

ภาคเรียนที่ : 2

ปีการศึกษา : 2563

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการ  
ดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน 2. ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของ นักเรียน  
ก่อนและหลัง ใช้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน 3. ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียน เรื่อง ความ  
มุ่งมั่นในการทำงาน ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่เรียน  
รายวิชาขนมไทยเบื้องต้น รหัส 20404-2003 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 21 คน กลุ่มตัวอย่าง  
คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่เรียนรายวิชาขนมไทยเบื้องต้น รหัส  
20404-2003 ปี การศึกษา 2563 จำนวน 1 กลุ่ม รวม 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แบบ  
สังเกตพฤติกรรม ความมุ่งมั่นในการทำงานตามข้อตกลงของชั้นเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับ  
การประเมินการจัด กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน  
และแบบประเมินตนเอง เรื่องความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

### ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยส่งเสริม และพัฒนา คุณลักษณะอันพึง  
ประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 และ ค่า S.D. เท่ากับ  
0.23
2. พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนก่อน และหลังใช้ข้อตกลง แตกต่างกัน หลังใช้  
ข้อตกลงของชั้นเรียน นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น กว่าก่อนการใช้ ข้อตกลงของชั้น  
เรียน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 30.84 และ เข้า  
ห้องเรียนสายลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 15.00
3. ผลการประเมินตนเองของนักเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด มี  
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.89 และค่า S.D. เท่ากับ 0.35